

Khai mạc Hội báo Xuân Cà Mau 2025

07:02 24/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 23/1/2025, tại Cà Mau, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh khai mạc Hội báo Xuân Ất Tỵ năm 2025..



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Hội Nhà báo, các sở, ngành cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025.

Hội báo Xuân Ất Tỵ là ngày hội của giới báo chí, là món quà xuân đầy ý nghĩa phục vụ công chúng trong những ngày vui xuân đón Tết, là kết quả của sự phối hợp giữa Hội Nhà báo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và UBND thành phố Cà Mau, cùng các sở, ngành và các doanh nghiệp trong tỉnh Cà Mau. Đây là dịp để các cơ quan báo chí khẳng định thành quả sau một năm lao động miệt mài, sáng tạo nhằm quảng bá thương hiệu của mình đến với công chúng.

Trong sự phát triển của tỉnh, báo chí Cà Mau luôn đồng hành với hơi thở cuộc sống thời đại, với Đảng bộ và quân, dân tỉnh nhà. Báo chí là một bộ phận quan trọng của cách mạng, đóng góp vào

sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân. Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, hệ thống báo chí Cà Mau không ngừng đổi mới, phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của xã hội.



Bà Nguyễn Thu Tư, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải thuộc loại hình ảnh báo chí.

Nhân dịp này, Ban tổ chức trưng bày triển lãm báo xuân, tạp chí xuân của các bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước; triển lãm và trao giải cho các tờ báo xuân chuyên nghiệp, chương trình xuân của các Trung tâm Văn hoá - Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố; triển lãm và trao giải cho các tờ báo tường học đường trong tỉnh; trao giải báo chí “Giảm nghèo bền vững” lần thứ III-2024; trao giải báo chí “Chân dung người tốt, việc tốt” lần thứ XXIV.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tác giả đoạt giải báo chí quốc gia do các bộ, ngành trung ương tổ chức.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/khai-mac-hoi-bao-xuan-ca-mau-2025>